

การปรับปรุงนโยบายโรทาแรคท์เมื่อเร็ว ๆ นี้

สภานิติบัญญัติของโรตารีปี 2562 ได้แก้ไขธรรมนูญของโรตารีสากลเพื่อให้สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการลงมติเรื่องที่สำคัญไปแล้วในเดือนเมษายน ประธานโรตารีสากลมาร์ค มาโลเนียนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยโรทาแรคเตอร์และโรแทเรียน เพื่อให้คำแนะนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อแสดงถึงสถานภาพที่ได้รับการยกระดับใหม่ของโรทาแรคท์ ในการปรึกษาหารือทุกขั้นตอนของคณะทำงานเฉพาะกิจ มีเป้าหมายที่สำคัญคือการเรียนรู้สิ่งที่โรทาแรคเตอร์ต้องการจากการเป็นสมาชิก และเพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการปรับแต่งให้การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญเหล่านี้เป็นรูปร่างขึ้นมาโดยผ่านการสำรวจและกลุ่มเป้าหมาย

มติที่สำคัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือน

ตุลาคม 2562

ในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

- รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ซึ่งจะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ซึ่งจะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ซึ่งจะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรทาแรคท์และคำถามที่พบบ่อย ซึ่งจะช่วยให้ความถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประมวลนโยบาย มีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- สโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตั้งสโมสรใหม่โดยจะมีหรือไม่มีผู้อุปถัมภ์ก็ได้
- สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกสโมสรโรทาแรคท์อื่นๆ เป็นผู้อุปถัมภ์ได้
- สโมสรโรทาแรคท์สามารถเปิดกว้างแก่คนหนุ่มสาวที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
- นโยบายของโรทาแรคท์จะเปลี่ยนจากคำว่า “โปรแกรม” ในบทที่ 5 เป็นคำว่า “สโมสร” ในบทที่ 2 ซึ่งแก้ไขแล้ว
- ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเหล่านี้
- ภาคโรตารีทุกภาคควรให้โรทาแรคเตอร์เป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาค

มติที่สำคัญอื่นๆ

- โรทาแรคเตอร์จะต้องจ่ายค่าบำรุงรายหัวในอนาคต แต่ยังไม่มีการกำหนดว่าจะเก็บจำนวนเท่าใด และเริ่มเก็บเมื่อใด
- ประธานโรตารีสากล คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ควรพิจารณาว่าโรทาแรคเตอร์จะให้คำแนะนำแก่พวกเขาอย่างไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของโรทาแรคท์

- โรตารีสากลได้กำหนดเป้าหมายสำหรับโรทาแรคท์ ดังนี้
 - เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์ที่รายงานต่อโรตารีให้ได้ 100% ภายในปี 2565
 - เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์ที่รายงานชื่อแล้วซึ่งเข้าร่วมในสโมสรโรตารีให้ได้ 20% ภายในปี 2565
 - เพิ่มจำนวนโรทาแรคท์ที่รายงานต่อโรตารีให้ได้ 1 ล้านคนภายในปี 2572

คำถามที่พบบ่อย

มติเหล่านี้เป็นมาอย่างไร?

ในหลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการต่างๆ โรแทเรียน และโรทาแรคท์ทั่วโลกได้พูดคุยกันถึงวิธีการที่จะยกระดับโรทาแรคท์และยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี โรทาแรคท์ได้เสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริหารผ่านคณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากลในการประชุมโรทาแรคท์ประจำปีก่อนการประชุมใหญ่และผ่านการสำรวจออนไลน์และกลุ่มเป้าหมาย และถึงเวลาที่จะปฏิบัติการณ์แล้ว

เราเคยได้ยินว่าโรทาแรคท์เป็นมากกว่าโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมาอย่างมากมาย และโรทาแรคท์ก็ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น มีผลงานและการบำเพ็ญประโยชน์มากขึ้น และได้รับการยกย่องมากขึ้นจากโรตารีเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำได้อย่างน่าทึ่งในสโมสร ในภาค และระหว่างภาค หลังจากที่ประชุมสมานิติบัญญัติของโรตารีในปี 2562 ได้ลงมติที่จะยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นสมาชิกภาพประเภทหนึ่งอย่างเป็นทางการ ประธานโรตารีสากลได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับโรทาแรคท์ขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะปรับปรุงนโยบายของโรทาแรคท์ เพื่อให้สะท้อนถึงสถานภาพใหม่และสร้างประสบการณ์การเป็นสมาชิกที่มีนวัตกรรมและมีความยืดหยุ่น รวมทั้งมีการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง

เหตุใดจึงมีมติเหล่านี้ขึ้นมา

โรแทเรียนและโรทาแรคท์ได้พิจารณากันถึงความสำคัญของโรทาแรคท์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรตารี เป็น People of Action และเป็นส่วนที่สำคัญของแผนปฏิบัติการใหม่ของเรา มติที่สำคัญเหล่านี้แสดงถึงแนวทางที่เป็นปัจจุบันในกลุ่มสโมสรโรทาแรคท์ ยกระดับโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งควบคู่ไปกับสโมสรโรตารี (มีความเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของสโมสรและประโยชน์ของสมาชิก) และส่งเสริมความยืดหยุ่น นวัตกรรมและความหลากหลายให้มากขึ้นภายในโรทาแรคท์

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลทันทีหรือไม่?

ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงต่อประมวลนโยบายของโรตารีจะยังไม่มีผลจนกระทั่งถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาในการพิจารณาทบทวนและอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสโมสรและในภาคของท่านแน่นอนล่ะ เราว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการและเราส่งเสริมสโมสรและภาคให้ใช้เวลาในการพัฒนาแผนงานที่จะปรับปรุงข้อบังคับและผนวกรวมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในช่วงระยะหนึ่ง

เราจะค้นหานโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับโรทาแรคท์ได้ที่ไหน?

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ประมวลนโยบายของโรตารีในบทที่ 2 เรื่อง “สโมสร” จะมีการปรับปรุงในมาตรา 12 หัวข้อ “สโมสรโรทาแรคท์” นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรทาแรคท์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในบทที่ 5 เรื่อง “โปรแกรม” ภายใต้มาตรา 41.040 จะถูกตัดออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ฉันจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถพิจารณานโยบายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ปรีกษาหรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับผู้นำสโมสรและผู้นำภาค หากมีคำถามโปรดส่งไปที่ rotaract@rotary.org

เราจะต้องปรับธรรมนูญและข้อบังคับของโรทาแรคท์ให้เป็นปัจจุบันเมื่อใด?

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์จะถูกปรับให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีเพียงคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านั้นที่สามารถแก้ไขธรรมนูญได้ ซึ่งธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์จะใช้กับสโมสรโรทาแรคท์ที่ Active ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และในขณะเดียวกัน ข้อบังคับที่แนะนำของสโมสรโรทาแรคท์ก็จะถูกปรับให้เป็นปัจจุบันด้วย และสโมสรควรจะปรับข้อบังคับให้เข้ากับสโมสรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้วย

เหตุใดจึงมีการตัดการจำกัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไป?

สโมสรโรทาแรคท์ยังคงมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีวิชาชีพอายุน้อย การตัดขีดจำกัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไปทำให้ผู้คนสามารถเลือกที่จะมีประสบการณ์ในสโมสรที่พวกเขาต้องการโดยไม่จำกัดอายุจากนโยบายในปัจจุบัน โรทาแรคเทอร์มักจะต้องลาออกจากโรทาแรคท์ก่อนที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสโมสรโรตารีหรือก่อนที่จะพวกเขาจะรู้สึกว่าร้อมที่จะเข้าร่วมในสโมสรโรตารี เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขา ก็ออกจากครอบครัวของโรตารีไป

การจำกัดสมาชิกภาพของโรทาแรคท์ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ถูกมองแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค ในบางแห่ง สมาชิกมักจะรู้สึกว่า การจำกัดอายุควรจะถูกลบเลิก ในบางแห่งอาจจะต้องการให้มีอายุน้อยลง หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะทำงานเฉพาะกิจการยกระดับโรทาแรคท์และคณะกรรมการบริหารได้มีมติว่า เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะให้โรทาแรคเทอร์มีความยืดหยุ่นที่จะตัดสินใจเองว่าเมื่อใดที่พร้อมจะลาออกจากโรทาแรคท์ โรทาแรคเทอร์ส่วนใหญ่ที่เราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่าการตัดขีดจำกัดของอายุออกไป จะช่วยพัฒนาหรือไม่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในสโมสร และพวกเขายังกล่าวว่าจะยังคงเข้าร่วมในสโมสรโรตารีในอนาคตด้วย

โรทาแรคเทอร์จะยังคงได้รับการส่งเสริมให้เป็นโรแทเรียนหรือไม่?

ใช่แน่นอน! โรทาแรคเทอร์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในสโมสรโรตารีซึ่งจะเป็นการเสนอประสบการณ์ในสโมสรตามที่พวกเขาต้องการเมื่อใดก็ได้ สโมสรโรตารีจะยังคงเป็นพาร์ทเนอร์กับโรทาแรคเทอร์ตามปกติในการประชุมและงานกิจกรรม รวมถึงโครงการบำเพ็ญประโยชน์ การเชิญให้โรทาแรคเทอร์เข้าร่วมในสโมสร

โรตารีอาจจะเป็นขั้นตอนปกติธรรมดาเมื่อถึงเวลา จงจำไว้ว่าโรทาแรคเตอร์สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารี ในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิกสามัญของสโมสรโรทาแรคท์ หรือพวกเขาอาจจะเริ่มก่อตั้งสโมสรโรตารีของตนเองได้

สโมสรโรตารีจะยังคงสามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ได้หรือไม่?

ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือหลาย ๆ สโมสร หรือสโมสรโรทาแรคท์อื่นก็ได้ หรือพวกเขาอาจจะก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่มีผู้อุปถัมภ์ ซึ่งทำให้สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการที่จะเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้อุปถัมภ์ตามความต้องการมากที่สุดและทำให้เกิดการร่วมมือในการทำงาน

สโมสรโรทาแรคท์สามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือไม่?

ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รับการอุปถัมภ์โดยสโมสรโรทาแรคท์อีกแห่งหนึ่งซึ่งจะทำให้สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการค้นหาความเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนความต้องการ สโมสรโรทาแรคท์ในชุมชนควรมีสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้อุปถัมภ์

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ของฉันหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ สโมสรโรทาแรคท์ยังคงจะเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรโรตารี วางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน และให้โอกาสในการพัฒนาการเป็นผู้นำและวิชาชีพแก่สมาชิกที่เป็นผู้มีวิชาชีพอายุน้อย สโมสรโรทาแรคท์จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างประสบการณ์ให้แก่สมาชิกตามความต้องการของพวกเขา ทำให้มีส่วนร่วมในเครือข่ายผู้มีวิชาชีพอายุน้อยที่กว้างขวางขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์กับสโมสรที่ร่วมมือกันด้วยการมีความสามารถพิเศษวิชาชีพและมุมมองที่กว้างขวาง

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประสบการณ์สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีจะยังคงได้รับการส่งเสริมให้อุปถัมภ์และเป็นเพื่อนร่วมโครงการกับสโมสรโรทาแรคท์ วางแผนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และสนับสนุนโรทาแรคเตอร์ในการขยายทักษะการพัฒนาวิชาชีพและความเป็นผู้นำจากการร่วมมือและการเป็นพี่เลี้ยง สโมสรโรตารีควรจะยังคงทำงานเคียงข้างกับโรทาแรคเตอร์ในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ๆ และพูดคุยกับโรทาแรคเตอร์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในสโมสรโรตารีเมื่อถึงเวลาอันควร

สโมสรโรทาแรคท์ต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกโรตารีสากลหรือไม่ในปัจจุบัน?

ยังไม่ต้องจ่าย คณะกรรมการบริหารเห็นชอบว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรจะเริ่มจ่ายค่าบำรุงรายหัว แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลของการสำรวจสมาชิกโรทาแรคท์ก่อนที่จะมีการลงมติใด ๆ พวกเขาจะปรึกษาค่าหรือเกี่ยวกับจำนวนค่าบำรุงที่เหมาะสม เมื่อใดจะเก็บค่าบำรุงและมีประเด็นและการบริการอะไรเพิ่มเติมที่โรทาแรคเตอร์อาจจะต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่าบำรุง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เหตุใดจึงมีเป้าหมายสมาชิกภาพสำหรับโรทาแรคท์ในปัจจุบันนี้?

เพียงเมื่อสโมสรตั้งเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงเติบโตและกระตือรือร้น การกำหนดเป้าหมายสมาชิกภาพสำหรับโรทาแรคท์โดยรวมจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้มั่นใจในความสำเร็จในอนาคต เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบทั่วโลกของโรทาแรคท์ และส่งเสริมสโมสรและภาคีให้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทำให้ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบำเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้นำผ่านโรทาแรคท์

โรทาแรคเทอร์จะสามารถทำหน้าที่เป็นหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการมูลนิธิได้หรือไม่?

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการมูลนิธิเห็นคุณค่าของข้อมูลจากโรทาแรคเทอร์และได้แนะนำให้ประธานโรตารีสากลแต่งตั้งโรทาแรคเทอร์เป็นกรรมการต่างๆ พวกเขายังคงหาหรือถึงวิธีการที่จะทำให้โรทาแรคเทอร์มีส่วนร่วมโดยตรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ข้อมูลจาก <https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates>

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (1219)